

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2009 Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

NGUYỄN THỊ THUÝ VÂN*

Do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình sản xuất của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thành phố Hải Phòng đã tập trung cao cho công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2009 ngay từ những ngày đầu năm với những giải pháp chống suy giảm kinh tế, tháo gỡ ách tắc trong đầu tư và phát triển, kích cầu đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội. Kết quả, trong quý I-2009, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đã đạt được như sau:

1. Về kinh tế.

- *Giá trị sản xuất công nghiệp* ước đạt 8.073,6 tỉ đồng, tăng 6,9% so cùng kì; sản xuất nông nghiệp ước đạt 400 tỉ đồng, tăng 4,1% so với cùng kì; thủy sản ước đạt 155,2 tỉ đồng, tăng 8,2% so với cùng kì

- *Hoạt động thương mại, dịch vụ*: Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 0,35% so với cùng kì năm trước. Xuất khẩu: 327,4 triệu USD, tăng 12,7% so với cùng kì; tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 333 triệu USD, giảm 15,4% so với cùng kì. Vận chuyển hành khách giảm 3,9%. Sản lượng hàng qua các cảng trên địa bàn đạt khoảng 6.378 ngàn tấn, giảm 9% so với cùng kì. Khách du lịch đến thành phố đạt 711,6 ngàn lượt khách, giảm 2,1% so cùng kì. Bưu chính, viễn thông: số thuê bao điện thoại ước 220.000 thuê bao, tăng 122% so với cùng kì; số thuê bao internet ước tăng thêm 6.100 thuê bao.

- *Đầu tư phát triển*: tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I-2009 thực hiện đạt khoảng 2.105,6 tỉ đồng, tăng 9,8% so cùng kì; trong đó, vốn ngân sách địa phương: 301,08 tỉ đồng, tăng 25,4% so với cùng kì.

Một số công trình được tập trung chỉ đạo xây dựng ngay từ đầu năm như Trung tâm hội nghị thành phố; Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao thành phố để phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng trong đầu quý II-2009. Tuy nhiên, một số công trình triển khai thực hiện chậm như Dự án Cầu Rào II, Khu đô thị Ngã 5 Sân bay Cát Bi, Đường Lạch Tray - Hồ Đông do vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng. Trong công tác thẩm định dự án đầu tư: đã quyết định đầu tư cho 18 dự án; trong đó, 9 dự án mới (tổng số vốn 127 tỉ đồng), 9 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm là 3,27 tỉ đồng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã thu hút 14,83 triệu USD với 5 dự án mới. Đến nay, toàn thành phố có 273 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư 4.189 triệu USD, vốn thực hiện đạt 43% vốn đăng kí. Đối với dự án ODA, thành phố đã đàm phán Hiệp định và kí Biên bản với JICA (Nhật Bản) cho dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn ở thành phố Hải Phòng giai đoạn I trị giá 21.000 tỉ yên (khoảng 210 triệu USD); tích cực triển khai Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng như đã vay vốn của Ngân hàng Thế giới được 240 triệu USD. Công tác phát triển doanh nghiệp trong thời gian qua, thành phố đã cấp đăng kí kinh doanh cho 724 doanh nghiệp, giảm 19,3% so cùng kì, với tổng số vốn đăng kí 2.122 tỉ đồng, giảm 46,12% so với cùng kì. Công tác hậu kiểm được quan tâm chỉ đạo nên số doanh nghiệp đăng kí thành lập mới với mục đích không lành mạnh cũng được hạn

* Học viện Hành chính.

ché. Tiếp tục tiến hành xác định số doanh nghiệp chưa đăng kí mã số thuế quá 1 năm kể từ ngày thành lập và những doanh nghiệp đang bị đóng mã số thuế quá 1 năm để có biện pháp xử lý thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.

- Công tác quản lý quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị: đã cấp giấy chứng chỉ quy hoạch 35 hồ sơ khối cơ quan với diện tích 297,35 ha; cấp giấy phép xây dựng cho 45 hồ sơ với diện tích 18.775 m²... Công bố Quy hoạch chi tiết các hạng mục công trình hợp phần thoát nước mưa, hợp phần thoát nước thải thuộc Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn ở thành phố Hải Phòng giai đoạn I. Kiểm tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng của một số đơn vị trên địa bàn thành phố. Triển khai xây dựng Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn các quận, huyện thực hiện "Quy định tạm thời về điều kiện tối thiểu đối với nhà ở cho người lao động thuê để ở" ban hành theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BXD ngày 07-6-2006 của Bộ Xây dựng. Duy trì tốt công tác vệ sinh đô thị, cấp thoát nước, chiếu sáng công cộng, công viên, cây xanh; duy tu quản lý thường xuyên, sửa chữa đảm bảo giao thông trên tất cả các tuyến đường của thành phố; tiếp tục chỉnh trang đô thị, cải tạo đường hè, lát gạch block các tuyến phố chính.

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường: đã cấp được 36 GCNQSDĐ cho các tổ chức, doanh nghiệp; giao đất, cho thuê đất sau khi bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 11 dự án có diện tích là 486,4 ha; thu hồi đất để bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 13 dự án với 61,6 ha. Thẩm định bản đồ địa chính cho 33 dự án với diện tích 8.711,7 ha. Dự thảo xây dựng kế hoạch cấp GCNQSDĐ cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành *Luật Bảo vệ môi trường* và hiện trạng gây ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nhập khẩu phế liệu và sửa chữa tàu cũ.

Triển khai quy hoạch cấm mốc giới bảo vệ nguồn nước các sông Giá, Rế, Đa Độ. Công tác giải phóng mặt bằng đã được tập trung chỉ đạo, vận động, tuyên truyền, giải thích, thuyết phục đảm bảo công khai dân chủ trong suốt quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn.

2. Về văn hoá - xã hội.

- *Công tác giáo dục và đào tạo*: thành phố đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kì thi giải toán trên máy tính xách tay khu vực phía Bắc, kết quả đoàn Hải Phòng xếp thứ 3 toàn đoàn với 4 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 10 giải khuyến khích. Các ngành học, cấp học tổ chức sơ kết học kì I năm học 2008-2009; tổ chức tốt kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2009. Tổ chức trao học bổng cho 112 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi khối trung học phổ thông.

- *Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân*: tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch phòng chống bệnh sởi, theo dõi diễn biến dịch tiêu chảy cấp, chủ động sẵn sàng khống chế, dập tắt các ổ dịch xảy ra. Tổ chức thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố tại các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm và các chợ. Các dự án phòng chống HIV cũng như công tác chăm sóc hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV đều được thực hiện tốt; số người nhiễm mới HIV giảm nhiều so với những năm trước. Tiếp tục thực hiện Đề án 1618 của Bộ Y tế về việc "Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới". Tuy nhiên, tình trạng quá tải ở một số bệnh viện như Bệnh viện Việt Tiệp, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Trẻ em vẫn chưa có giải pháp khắc phục.

- Thành phố tiếp tục chỉ đạo các trung tâm dân số - kế hoạch hoá gia đình các quận, huyện tập trung triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hóa gia đình đợt I-2009. Trong tháng 02-2009, toàn thành phố có 123/233 xã, phường không có

người sinh con thứ 3; tỉ lệ người sinh con thứ 3 giảm 0,56% so với cùng kì.

- Thành phố đã phối hợp với Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mạng thông tin liên kết vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; triển khai việc cấp phép cho các đài truyền thanh không dây trên địa bàn quận, huyện. Kiểm tra định kì việc sử dụng tần số vô tuyến điện đối với 10 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Công tác tuyên truyền đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức tuyên truyền kịp thời các sự kiện, các ngày lễ lớn, các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền phản ánh các hoạt động về sản xuất công nghiệp, nông nghiệp... trên địa bàn thành phố. Giới thiệu một số chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, cung cấp thông tin kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho nhân dân.

- Công tác lao động - xã hội: đã giải quyết việc làm cho 11.250 người, đạt khoảng 23,8% kế hoạch năm.

Thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23-02-2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế, đến nay, trên địa bàn thành phố đã giải quyết chế độ, chính sách cho gần 6.000 lao động bị mất việc làm.

- Hoạt động khoa học - công nghệ: đã thực hiện tổng kết hoạt động khoa học - công nghệ thành phố Hải Phòng năm 2008 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, triển khai năm 2009. Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2009 và hoạt động khoa học - công nghệ cho khối quận, huyện, ngành và các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. Hỗ trợ tư vấn tra cứu thông tin về sở hữu công nghiệp, xác lập quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu hàng hoá và thu thập thông tin, tư liệu. Đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ giải quyết khiếu nại về cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá cho 15 đơn vị.

Hỗ trợ các đơn vị xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến ISO 9001-2000.

3. Công tác nội chính.

- Công tác nội vụ và cải cách hành chính: đang khẩn trương hoàn chỉnh đề án sắp xếp các Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố và sở, ngành; thành lập Ban chỉ đạo và ban hành kế hoạch thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện, quận, phường; phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung uỷ viên, phó chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Đồ Sơn; tổ chức tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị; sơ kết 1 năm triển khai thực hiện *Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn*. Hiện nay, thành phố đang triển khai thực hiện Đề án bộ phận "*Một cửa liên thông*", hiện đại của UBND các quận, huyện Dương Kinh, Đồ Sơn, Tiên Lãng, An Dương; khai trương bộ phận "*Một cửa liên thông*", hiện đại tại huyện Vĩnh Bảo. Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phường của quận Kiến An, Lê Chân.

- An ninh trật tự - an toàn xã hội: thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá các tụ điểm về cờ bạc, mại dâm, ma tuý, hạn chế được việc đốt pháo trong đêm giao thừa, không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự và an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên Đán 2009. Hải Phòng là một trong 14 địa phương được Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải biểu dương là địa phương đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Kỷ Sửu.

- Công tác thanh tra: đã triển khai 70 cuộc thanh tra, 57 cuộc kiểm tra và ra kết luận đối với 15 cuộc thanh tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế là 2,3 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 1,4 tỉ đồng.

Để đạt được những kết quả nêu trên, bên cạnh sự nỗ lực của nhân dân thành phố, còn có sự chỉ đạo điều hành sát sao (*Xem tiếp trang 67*).

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, giám sát của HĐND, sự phối hợp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, xã hội, nghề nghiệp các cấp đối với việc thực hiện chương trình hành động CCHC.

- Phổ biến, nâng cao nhận thức và hành động trong các cơ quan, đơn vị về các nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước và chương trình hành động của Huyện ủy, UBND huyện thực hiện Nghị quyết Trung ương 5.

- Đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ

lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong thực thi nhiệm vụ CCHC. Thông qua kết quả CCHC để xem xét, đánh giá, sử dụng cán bộ, công chức.

- Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và triển khai thực hiện một cách có hiệu quả kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị mình.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra các cơ quan, đơn vị và việc tự kiểm tra của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính phục vụ tổ chức và người dân □

1. Theo Báo cáo của UBND huyện Bảo Lạc.

* * * * *

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I-2009...

(Tiếp theo trang 63)

của lãnh đạo thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể:

Một là, lãnh đạo UBND đã tập trung cao, dành nhiều thời gian chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2009 là bám sát diễn biến kinh tế thế giới, kinh tế cả nước và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, HĐND thành phố. Theo đó, thành phố đã tiến hành tuyên truyền, phổ biến 2 tài liệu quan trọng là Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009 và Chương trình công tác năm 2009 của UBND thành phố sớm hơn mọi năm. Tổ chức nhiều hội nghị triển khai, quán triệt, động viên các cấp, ngành, doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ năm 2009 (Hội nghị giao kế hoạch năm 2009, Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp, Hội nghị giao ban quận, huyện...).

Hai là, tổ chức kiểm tra sản xuất, tháo gỡ khó khăn, ách tắc cho doanh nghiệp và các dự án lớn; tháo gỡ ách tắc về thủ tục giải ngân, tăng cường kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng để các dự án triển khai nhanh. Tập trung rà soát, giảm thủ tục phiền hà cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; triển khai các biện pháp kích cầu đầu tư, hỗ

trợ lãi suất cho vay để doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Tổ chức nhiều đoàn xúc tiến đầu tư, mở thị trường mới cho doanh nghiệp tìm đầu ra cho sản phẩm.

Ba là, tập trung rà soát các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, các trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ môi trường, xử lý kiên quyết các trường hợp gây ô nhiễm môi trường; tập trung, chỉ đạo xây dựng danh mục các dự án khuyến khích đầu tư và không khuyến khích đầu tư, xây dựng danh mục các cơ sở sản xuất ô nhiễm phải di dời khỏi khu vực nội thành.

Bốn là, triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách, hỗ trợ người lao động bị mất việc làm.

Năm là, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa" tại các quận huyện, sở, ngành. Chỉ đạo tốt việc thực hiện Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát thủ tục hành chính □